
รายงานเหตกุารณและแจงแนวทางดาํเนนิการเกีย่วกบัการตออายใุบอนญุาตฯ 

เรียนนักกายภาพบาํบัดทุกทาน 

ตลอดสองสามเดอืนท่ีผานมา นักกายภาพบาํบัดหลายทานอาจกําลังรอฟงขาวเรือ่งการตออายใุบประกอบวชิาชีพ 
โดยไมแนใจวาจะตองดําเนินการอยางไร หรือแมแตทานที่ดําเนินการแลว ก็ยงัอาจรอฟงขาวอยูดวย จนถงึวันน้ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๖ นายกสภากายภาพบาํบัดของเรียนรายงานเหตุการณและสิ่งที่สภาฯไดดําเนินการ ตามลําดับดังนี้ 

๑. ตนป ๒๕๕๖ สภากายภาพบําบัดไดมีหนังสือไปถึงสมาชกิทุกทานเพื่อชีแ้จงวธิีการตออายุใบอนญุาตฯ ตามขอบังคบั 
สภากายภาพบําบัด วาดวยอายใุบอนุญาตและการตออายเุปนผูประกอบวชิาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. กุมภาพันธ ๒๕๕๖ มีสมาชิกยื่นหนังสือเพื่อใหสภากายภาพบาํบัดพิจารณา เรือ่งการถูกลิดรอนสิทธิกรณี โดยเฉพาะ 
สมาชิกถือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขากายภาพบาํบัด และใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 
กายภาพบาํบัด ซึง่ไมไดกําหนดวันหมดอายุ (ไดรบัใบอนุญาตฯกอนการออกขอบังคับสภากายภาพบาํบัด วาดวย 
อายใุบอนุญาตและการตออายใุบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๓. มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดมีมติใหสงประเด็นคาํถามน้ีใหสภานายกพิเศษ (รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงสาธารณสุข) สงประเด็นคําถามเพื่อใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความขอกฏหมายดังนี ้

๑) การออกขอบังคบัสภากายภาพบาํบัด วาดวยอายุใบอนญุาตและการตออายเุปนผูประกอบวิชาชีพ 
กายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถใชบงัคบักบันักกายภาพบาํบัดทุกคนที่ไดรบัใบอนุญาตเปนผู 

ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดไปแลว (รวมถึงผูท่ีไดรบัใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน 
ปจจุบัน สาขากายภาพบาํบัดเดิม ซึ่งไมไดกาํหนดวันหมดอายไุว) และผูท่ีกําลงัจะจบการศึกษาใหมได 

หรือไม 
๒) ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อที่สภากายภาพบําบัดจะสามารถปฏบิัติตามไดอยางถูกตองเจตนารมยของ 

กฏหมาย 
๔. มิถุนายน ๒๕๕๖ สํานักงานกฤษฎีกามีหนังสือแจงผลการพิจารณาประเด็นคาํถาม สรุปความวา ขอบังคับสภาฯ 

สามารถใชบงัคบักบัผูที่ไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯทุกกลุม 
๕. สภากายภาพบําบัดแจงความคบืหนาทางเวบไซตสภาฯและขอใหสมาชิกดําเนินการตอใบอนญุาตตามกําหนดการ 

คือกอนวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
อยางไรก็ตามเน่ืองจากสมาชกิบางสวนยังสบัสนในเรื่องกําหนดการ รวมท้ังมีจํานวนสมาชกิที่ตองเปลีย่นใบอนญุาต 
ฯมากกวา ๔,๐๐๐ คนในคราวเดียวกัน สาํนักงานเลขาธิการสภาฯจึงวางแนวทางปฏบิัติใหนักกายภาพบําบัดยื่น 

เอกสารและสาํนักงานสงเอกสารคืนไปอกีประมาณ ๓ เดอืน (รวมท้ังเพื่อทดเวลาที่สงกฤษฎกีาฯตีความกฏหมาย) 

๖. กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๖ สมาชิกจํานวนหน่ึงยื่นหนังสือตอสภากายภาพบําบัด โดยมปีระเด็นนําเสนอ ๔ ขอคือ 
“ขาพเจาท้ังหลายจึงใครขอเสนอแนะตอสภากายภาพบาํบัดเพือ่พิจารณาและหาทางออกในประเด็น 

ตอไปน้ี 
๑) พิจารณาแกไขขอบังคบัวาดวยเรื่องใบอนญุาตและการตออายใุบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

กายภาพบาํบัดพ.ศ.๒๕๕๑ตามบทเฉพาะการขอ ๙ ๑๐ และขอ๑๑ ใหเปนไปตามเจตนาของกฎหมายที่มุงสงเสริม 
การประกอบวชิาชีพ ผดุงไวซึ่งสิทธ ิความเปนธรรม ไมใหเปนไปในการลิดรอนสิทธิและหนาที่ของนัก 
กายภาพบาํบัดท่ีมีมาตามมาตรา๕๕และ๕๖ ของพรบ.ประกอบวชิาชีพกายภาพบาํบัดพ.ศ.๒๕๔๗ 

๒) พิจารณาการปฏบิัติในเรื่องการศกึษาตอเน่ืองใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบญัญัติประกอบ 
วิชาชีพกายภาพบําบัดพ.ศ.๒๕๔๗ ในการสงเสริมการศึกษา การวิจัย ซึง่หมายถงึการสนับสนุน เกื้อกลูและควรใหมี 
ความเปนอิสระทางการศึกษา รวมท้ังชวยเหลอื แนะนํา เผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชน มิใชเปนลักษณะการ 
ควบคุมบังคบั และเพิ่มภาระคาใชจายตางๆท่ีไมเปนธรรมตามท่ีเปนอยูหรือที่จะประกาศออกมา 

๓) ศูนยการศึกษาตอเน่ืองควรเปนแหลงรวบรวม สนับสนุนขอมูล องคความรู งานวิจัยที่มีคุณภาพเพือ่เปน 
แหลงการศึกษาคนควาแกนักกายภาพบาํบัดเพื่อใหสามารถนํามาใชในการปฏบิัติงานในการใหบริการแก 
ประชาชนอยางมีคุณภาพและมีประสิทธ ิและเพื่อการสงเสริมการศึกษา วิจัย 

๔) สภากายภาพบําบัดควรคํานงึถึงวัตถปุระสงคของสภากายภาพบําบัดตามมาตรา ๗ และ ๘ ในการเปน 
องคกรท่ีสรางความเชื่อม่ันในความม่ันคง กาวหนาในการประกอบวิชาชีพของนักกายภาพบําบัดเพือ่ใหนัก 
กายภาพบาํบัดสามารถใหบรกิารประชาชนและรับใชสงัคมไดอยางเต็มภาคภูมิในการประกอบวชิาชพี”



ในการนี้ มีสมาชิก ๒๐ ทานเขาพบปะใหขอคิดเห็นแกกรรมการสภาฯในการประชุมคณะกรรมการสภา 
กายภาพบาํบัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ 
นอกจากน้ันคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรงัสิตยังกรุณาเปนเจาภาพในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีก 
๒ ครั้ง คือเม่ือวันเสารที่ ๒ สงิหาคม และเสารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๗. ในการประชุมครั้งนั้น คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดไดพิจารณาขอเสนอของสมาชกิ และมีมติใหต้ังคณะทํางาน 
เพื่อปรับปรงุประกาศสภากายภาพบาํบัด เรือ่ง การรับรองสถาบันที่จัดการศกึษาตอเน่ือง การรบัรองหลักสูตร 

กิจกรรมการศกึษาตอเน่ือง และการกําหนดหนวยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมท้ัง หลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขใน 
การกําหนดและการขึ้นทะเบยีนหนวยคะแนนใหสอดคลองกับสถานการณการประกอบวชิาชพีของนัก 
กายภาพบาํบัดท่ีมีความหลากหลาย รวมท้ังคาธรรมเนียมและวธิีการปฏบิัติท่ีอาจเปนภาระแกผูประกอบวิชาชีพใน 
การดําเนินการตอใบอนุญาต สวนการแกไขขอบังคับเห็นวายังไมควรทําในขณะน้ี 
นอกจากน้ันยังมอบหมายใหศูนยการศึกษาตอเน่ืองสงเอกสารประกาศและหลักเกณฑวธิีการเกบ็หนวยคะแนน 
พรอมกับแบบสอบถามความคิดเห็น ใหแกสมาชิกทัว่ประเทศเพือ่ใหทุกทานไดศึกษาและเสนอแนะในประเด็นตางๆ 
อยางทั่วถงึ 

๘. ขณะน้ีสภากายภาพบําบัดกาํลังอยูระหวางการทาบทามและแตงตั้งคณะทํางานฯปรบัปรุงหลกัเกณฑ วธิีการตออายุ 
ใบอนุญาต โดยมีกรรมการสภากายภาพบําบัดจํานวน ๕ คน ไดแก 

นางสมพิศ หน่ึงนันทกุล นักกายภาพบําบัด จ.ปตตานี 
นางสายใจ นกหนู นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร จ.นราธวิาส 
นางสาวภาวินี วิไลพันธ นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลลพบุร ี จ.ลพบุรี 
นายชยัรัตน แซโคว นักกายภาพบาํบดัประจําทีมปตท.ระยอง จ.ระยอง 
นายวรชาติ เฉิดชมจันทร คณบดคีณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยรงัสิต 

และใหเชิญสมาชิกซึ่งเปนนักกายภาพบาํบัดจากหนวยงานและลักษณะงานท่ีหลากหลายอีกประมาณ ๕ คนเขารวม 
เปนคณะทํางาน 
คณะทํางานของสภากายภาพบาํบัดจะจัดทําเวทีระดมขอคิดเหน็เกี่ยวกับหลกัการและวธิีการปฏบิัติท่ีเหมาะสมในการ 
ตออายใุบอนญุาตจากนักกายภาพบาํบัดอีกประมาณ ๕ ครั้งในจังหวัดตางๆท่ัวประเทศ รวมท้ังมีแผนการระดม 
ขอคิดเห็นจากชองทางอื่นๆดวย 
สภากายภาพบําบัดจึงขอเรยีนแจงลาํดับเหตุการณ ความคบืหนาดังกลาว ขอขอบคณุทุกทานท่ีใหขอเสนอแนะแก 
สภาฯ และขออภยัสมาชิกทกุทานที่อาจยังสบัสนในวธิีการและกําหนดเวลาดําเนินการตางๆ 
สวนสมาชิกทานท่ีมีความเห็นในแนวทางอื่นโดยเฉพาะเรื่องการแกไขขอบงัคบัฯ สภาฯนอมรับขอคิดเห็นของทาน 
และจะนํามาพิจารณาเพือ่ปรบัปรุงเพื่อการพัฒนาวิชาชีพตอไป 
ในโอกาสน้ีจึงขอเรียนใหสมาชิกที่ยงัมิไดสงเอกสารเพื่อตออายุใบอนญุาตฯ กรุณาดาํเนินการตามคําชี้แจงท่ีหนา 
เวบไซตสภากายภาพบาํบัด 

ขอบพระคุณทุกทานคะ 
กภ. มัณฑนา วงศศริินวรัตน


